

แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์

ต่อรัฐสวัสดิการนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อให้เด็กได้เข้าถึงได้ 100 %

โดย ภาคีเครือข่ายภาคใต้มากกว่า 100 องค์กร

ในพื้นที่ภาคใต้เด็กประสบภาวะทุพโภชนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน มีภาวะเตี้ย แคระเกร็นเกินค่ามาตรฐาน และระดับ IQ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าของประเทศ และจัดอยู่ในอันดับรั้งท้าย หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเร่งให้ปัญหารุนแรงมากขึ้นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน รายงานพบอัตราความยากจนกระจุกตัวมากที่สุดในจังหวัดทางภาคใต้นอกจากนี้การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นภาวะวิกฤติที่ตอกย้ำสถานการณ์ข้างต้นให้รุนแรงยิ่งขึ้น ครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในสัดส่วนที่สูงกว่าครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก การที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปิดตามมาตรการรัฐ ส่งผลให้มีเด็กเล็กที่ขาดสารอาหารและทุพโภชนาการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย สมอ่ง ภาษาและการเรียนรู้ถดถอย เสี่ยงต่อความรุนแรงทางสุขภาพและคุณภาพชีวิต

รัฐสวัสดิการ นโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเป็นความหวังของหลายครอบครัวที่จะช่วยแบ่งเบาและลดปัญหาข้างต้น แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนในเงื่อนไขเดิมมีปัญหาและล่าช้า มีความเสี่ยงของการลงพื้นที่เพื่อคัดกรอง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งริบจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า ให้ทันในปีงบประมาณ 2565 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (กดยช.) ในการที่จะสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมเป็นพื้นฐานให้แก่เด็กเล็ก ซึ่งให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตได้มากถึง 7-10 เท่า ภาคีเครือข่ายมากกว่า 100 องค์กร ในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการเรื่องการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า เดือนละ 600 บาทต่อคน ให้เป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565
2. ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจแนวทางการปฏิบัติ สนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าได้ ครบคลุม และรวดเร็ว เกิดประโยชน์แก่เด็กเล็กและครอบครัว
3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ นำวาระสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ เด็ก 0-6 ปี ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด บรรจุเรื่องนี้เป็นวาระของจังหวัด และ สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่น จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ บูรณาการการ ดำเนินงานร่วมกัน และสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ เด็ก 0-6 ปี ในระดับจังหวัด
4. ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดมาตรการเชิงรุกสำหรับครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การดูแลเด็กเล็ก โดยกระจายอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็กและ ครอบครัว รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อให้เด็ก 0-6 ปี ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับวัคซีนขึ้น พื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมมากขึ้น
5. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ทั้ง องค์กรบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการจัดมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก ในสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่ถูกปิด ให้สามารถ

เข้าถึงการดูแลด้านอาหาร การส่งเสริมโภชนาการแก่เด็กเล็กอย่างเต็มที่ รวมถึง
การส่งเสริมพัฒนาการให้แกเด็กเล็กระหว่างรอสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปิดบริการ

6. ขอให้คณะกรรมการเครือข่ายประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ระดับภาคใต้ นำวาระ
เรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าและการจัดการพัฒนาสุขภาวะเด็กในภาวะ
วิกฤติโควิด 19 หรือ อื่น ๆ เช่น เรื่องอาหาร ภาวะทุพโภชนาการ พัฒนาการทั้ง
ทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไปเป็นประเด็นขับเคลื่อนงาน
ของเครือข่ายภาคใต้ และให้เชื่อมประสานงานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้กับเครือข่าย
ประเด็นเด็กและเยาวชน ของทั้ง 14 จังหวัด
7. ขอให้คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ และ
เครือข่ายสื่อทั้ง 14 จังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับครอบครัว องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเด็ก อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง และออกแบบการสื่อสารเพื่อผลักดันให้มีการดำเนินงานตาม
มติ กดยช.ในการสนับสนุนรัฐสวัสดิการ นโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า
เพื่อให้เด็กใต้เข้าถึงได้ 100%